



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 1875 4027
วันที่ 10 พ.ค. 2566
เวลา 13:30
2 31

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒, ๒๒๔๔

ที่ กษ ๐๖๐๖/ ๕๙๓ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ถามคุณ
10 พ.ค. 66
Cib.Soni

เรื่อง สรุปข้อสั่งการประชุมประเด็นเร่งด่วนและพบปะสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน รอธ.ประภาส ภิญโญชีพ

ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมประเด็นเร่งด่วนและพบปะสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ กรมปศุสัตว์ นั้น กองแผนงานได้สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการที่ประชุมฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ประเด็น	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
<p>๑. ปัญหาลักลอบการนำเข้าสุกร ทำให้ราคาสุกรในประเทศตกต่ำ</p> <p>- การลักลอบการนำเข้าเนื้อสุกรและเครื่องในเข้ามาภายในประเทศ รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งตัวสัตว์และอาหารสัตว์ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศประสบปัญหาขาดทุน ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จึงเรียกร้องให้ช่วยปราบปรามการลักลอบนำเข้าสุกรเถื่อน ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมมือกับกรมศุลกากร และเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้มงวดการลักลอบการนำเข้า และออกตรวจห้องเย็น</p>	<p>- ให้กองสารวัตรและกักกัน เร่งรัดการตรวจสอบห้องเย็นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำแผนในการตรวจสอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>
<p>๒. การลักลอบนำเข้าโค กระบือ จากเมียนมาร์</p> <p>- การปิดไม่ให้นำเข้าโค - กระบือ จากเมียนมาร์ อาจช่วยให้ราคาโค - กระบือ ในประเทศสูงขึ้น</p>	<p>- ให้กองสารวัตรและกักกันทำหนังสือขอยาวเวลาชะลอการนำเข้าโค - กระบือ พร้อมควบคุมการลักลอบการนำเข้าโค - กระบือ อย่างเข้มงวด และร่างหนังสือถึง กอ.รมน. เพื่อให้ทหารช่วยปราบปรามการลักลอบอีกทางหนึ่งด้วย</p>
<p>๓. ต้นทุนอาหารสัตว์ราคาสูง</p> <p>- ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น กระทบทุกชนิดสัตว์ ทั้งสุกร โคเนื้อ และโคนม ทำให้พุ่งเป้ามาที่ปัญหาการลักลอบ</p>	<p>- ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ขับเคลื่อนการใช้พันธุ์ข้าวเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยวิเคราะห์ผลดี ผลเสียด้วย</p> <p>- ให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ จัดทำข้อมูลวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ และหาวิธีการลดต้นทุนอาหารสัตว์ คัดสูตรอาหารผสมสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาจากอาหารหยาบและอาหารข้น ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และใช้วัตถุดิบในพื้นที่</p>
<p>๔. ราคาน้ำมันดิบและราคานมโรงเรียน</p> <p>- กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมขอขึ้นราคาน้ำมันดิบที่หน้าศูนย์รวบรวมราคาน้ำมันดิบ และโรงงาน เนื่องมาจากผลกระทบด้านต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาสูงขึ้น ซึ่งวัตถุดิบหลักมาจากการนำเข้า</p>	<p>- ให้กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มีจำนวนเท่าไร ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเท่าไร (หมู ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคนเนื้อ โคนนม) เป็นสัดส่วนเท่าไร แหล่งที่มาจากประเทศไหนบ้าง และสามารถนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านได้หรือไม่</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ
<p>๕.ปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงในโคเนื้อ</p> <p>- ประเด็นการส่งออกปศุสัตว์ไปตลาดหลักประเทศเวียดนามไม่ได้ ทำให้เกิดเป็นข้ออ้างของผู้ประกอบการในการไม่รับซื้อ ทุกวันนี้ส่งออกไปประเทศลาวได้ และส่งเรื่องขอส่งออกไปประเทศเวียดนาม ขณะนี้รอหนังสือตอบกลับจากเวียดนาม เรื่อง protocol health certificate ถ้าเวียดนามอนุญาตเราส่งออกได้ และจะใช้เวทีการประชุมไทย - ลาว ในการหารือการส่งออกไปยังประเทศจีน</p>	<p>- ให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และกองสารวัตรและกักกัน ร่วมดำเนินการ <u>เรื่องสารเร่งเนื้อแดง การบังคับใช้กฎหมาย และการตรวจโรงฆ่า</u> โดยต่อนี้เน้นที่โรงฆ่าโค</p> <p>- ให้กองสารวัตรและกักกัน เตรียมมาตรการการส่งออก <u>ไปประเทศจีน</u></p> <p>- ให้กองสารวัตรและกักกัน และกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เร่งรัดเรื่องการส่งออก <u>โคเนื้อไปยังประเทศเวียดนาม</u></p>
<p>๖. อื่น ๆ</p>	<p>- ให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ผู้บริหาร โดยให้อัพเดทให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยทุก ๒ สัปดาห์ ส่งอธิบดีฯ และรองอธิบดีฯ</p> <p>- ให้กองสารวัตรและกักกันเร่งดำเนินการในการทำลายเนื้อเถื่อน โดยเลือกสถานที่ที่ไม่ไกลเกินไป</p> <p>- ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ดำเนินการเรื่อง <u>อาสาปศุสัตว์</u></p> <p>- ให้สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ดำเนินการเรื่อง <u>การขยายการผสมเทียมและน้ำเชื้อ โดยเฉพาะน้ำเชื้อโคควากิว</u></p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอลดโปรดมอบหมายให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วิภากร ล้อมดี

๑๐ พ.ค. ๖๖

กฤษณา (แทน)

๑๐ พ.ค. ๖๖

- ดำเนินการตามเสนอ



11 พ.ค. 2566

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์



(นายเชาวฤทธิ์ บุณยชาติ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน



(นายประภาส ภิญโญชีพ)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

11 พ.ค. 2566